

## Thư mời tham gia Khóa học mùa hè với chủ đề:

### “Đô thị học, Không gian và Con người đô thị Hà Nội” (18-29/09/2023)

#### “Urbanism, Space and People in Hanoi”

Bước sang những thập niên đầu tiên của thiên niên kỉ mới, lần đầu tiên trong lịch sử, lượng người sinh sống trong các không gian đô thị đã tăng trưởng chóng mặt so với vùng nông thôn, đa phần trong số đó tập trung tại khu vực Nam bán cầu (Global South)<sup>1</sup>. Một thuật ngữ khác về thế kỷ 21 trong giới nghiên cứu còn được biết đến với tên gọi “thế kỷ của đô thị châu Á” với ước tính đến thập niên 2030 có tới khoảng hơn một nửa dân số của các quốc gia khu vực này tập trung trong các đô thị. Trên cơ sở thực tế ấy, nghiên cứu đô thị nói chung và lĩnh vực nhân học đô thị nói riêng đã dần nhận được nhiều sự chú ý trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Những đặc điểm về cơ sở hạ tầng của các không gian đô thị đã phản ánh một phần nào đó quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội trong bối cảnh phát triển của chủ nghĩa tân tự do toàn cầu. Đồng thời qua bối cảnh lịch sử tại các quốc gia Nam bán cầu định hình dựa trên mối quan hệ quyền lực từ chủ nghĩa thực dân đến chủ nghĩa hậu thực dân, các nghiên cứu đô thị học gần đây đã thống nhất đưa ra một quan điểm mới về “nghiên cứu đô thị khu vực phía Nam” (Patel 2014). Mối quan hệ quyền lực này cũng được phản ánh qua hệ thống lí thuyết và những tiếp cận mới đối lập với hệ thống lí thuyết cũ vốn bao hàm chiều hướng phân biệt từ góc độ nghiên cứu ở các mô hình đô thị phía bán cầu Bắc (Global North). Tất cả điều này cho thấy thông qua các nghiên cứu thành phố ở khu vực Nam bán cầu, sự mất cân bằng về chủ đề và hướng tiếp cận trong nghiên cứu đô thị học nói chung sẽ dần được giải quyết thỏa đáng.

Trên cơ sở quan tâm các vấn đề về nghiên cứu đô thị đương đại như vậy, chương trình Khóa học mùa hè với chủ đề: “**Đô thị học, Không gian và Con người đô thị Hà Nội**” được tổ chức kết hợp giữa hai cơ sở đào tạo chuyên sâu trong nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Khoa Nhân học Xã hội và Văn hóa, Đại học Cologne, CHLB Đức. Với sự tham gia của các giảng viên cả hai Trường, Khóa học tạo điều kiện cho người học khám phá các đặc trưng lịch sử, văn hóa và con người thành phố Hà Nội với tư cách là một đô thị năng động, phát triển của châu Á. Đặc biệt, khóa học hướng đến việc cung cấp cho học viên cơ hội tìm hiểu, trao đổi và thực hành nghiên cứu trên cơ sở hệ thống lí thuyết và hướng tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu đô thị học ở vùng Nam bán cầu.

#### CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

- **Địa điểm dự kiến:** Tại cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
- **Thời gian dự kiến:** Khóa học bắt đầu từ ngày 18/09/2023 đến 29/09/2023.
- **Ngôn ngữ sử dụng:** Tiếng Anh, Tiếng Việt (trong khảo sát và nghiên cứu thực địa)

#### LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN:

---

<sup>1</sup> Cụm từ các quốc gia/khu vực Bán cầu Nam (Global South) là thuật ngữ chỉ một khu vực địa chính trị rộng lớn bao gồm Mỹ La tinh, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương đối lập với Bán cầu Bắc (Global North). Thuật ngữ còn thường xuyên được sử dụng để định vị “Thế giới thứ ba” (Third World) hoặc vùng “Ngoại vi” của châu Âu và Bắc Mỹ. Việc sử dụng cụm từ Bán cầu Nam đánh dấu một sự thay đổi trọng tâm của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội từ việc nhấn mạnh về khác biệt văn hóa sang các mối quan hệ quyền lực địa chính trị - kinh tế Toàn cầu.

+ **Tuần đầu tiên của khóa học (18-23/09/2023):** Các buổi giảng và thảo luận diễn ra trong các buổi sáng (9.00-12.00); Hoạt động khảo sát thực địa tại các địa điểm khác nhau bên trong thành phố Hà Nội tổ chức vào buổi chiều (14.00-17.00).

+ **Tuần thứ hai của khóa học (25-29/09/2023):** Học viên tập trung thu hoạch tư liệu và triển khai dự án nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm. Báo cáo tổng kết được trình bày vào ngày thứ Sáu (29/09/2023)

## **QUYỀN LỢI VÀ THÔNG TIN KHÓA HỌC**

- **Quyền lợi tham gia khóa học:** Học viên/sinh viên khi đăng kí tham gia toàn bộ khóa học sẽ được nhận chứng chỉ xác nhận hoàn thành chương trình Khóa học mùa hè cấp bởi Đại học Cologne, CHLB Đức. Đối với học viên tham gia toàn bộ chương trình và tham gia dự án nghiên cứu đạt kết quả Tốt, học viên/sinh viên còn được cân nhắc xét nhận tài trợ chương trình trao đổi tại Đại học Cologne, CHLB Đức.

- **Chi phí khóa học:** Chi phí tổ chức khóa học được tài trợ trực tiếp từ Khoa Nhân học Xã hội và Văn hóa của Đại học Cologne, CHLB Đức và Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Học viên được miễn phí tham gia các lớp học, buổi thảo luận và phương tiện di chuyển đến các địa điểm khảo sát thực địa.

## **TIÊU CHÍ THAM GIA**

Khóa học mở rộng cơ hội đăng kí cho cả hai đối tượng sinh viên và đặc biệt là đối tượng Học viên cao học tham gia chương trình. Với tùy từng đối tượng Ban tổ chức sẽ yêu cầu các tiêu chí tương ứng:

+ **Đối với đối tượng Học viên cao học:** Số lượng **tối đa 5-6 học viên**, có trình độ tiếng Anh giao tiếp Tốt, đang nghiên cứu các chủ đề liên quan đến lịch sử đô thị, lịch sử nhân học – xã hội học ở Việt Nam. Cam kết tham gia toàn bộ chương trình khóa học mùa hè, đảm bảo hoàn thành dự án nghiên cứu vào cuối đợt học.

+ **Đối với đối tượng Sinh viên:** Số lượng **tối đa 8-10 sinh viên**, có trình độ tiếng Anh giao tiếp Tốt, có niềm đam mê và yêu thích với các chủ đề liên quan đến lịch sử đô thị, lịch sử nhân học – xã hội học ở Việt Nam. Cam kết tham gia tối thiểu 4/6 buổi giảng căn cứ lịch học cá nhân, khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các hoạt động thực địa, điền dã.

## **HỒ SƠ ĐĂNG KÍ:**

Học viên/sinh viên có nhu cầu đăng kí tham gia khóa học vui lòng gửi về địa chỉ email: [nguyetnm@ussh.edu.vn](mailto:nguyetnm@ussh.edu.vn)

+ 01 bản CV thông tin cá nhân và các nghiên cứu,

+ 01 bản trình bày bằng tiếng Anh (nói rõ lí do và nguyện vọng khi tham gia chương trình kèm thêm chủ đề nghiên cứu học viên quan tâm liên quan đến nội dung khóa học)

+ 01 bản chụp chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

Chủ đề email ghi rõ: Họ tên\_Sinhvien(hoặc)Hocviencaohoc\_Dangkythamgia Khoahoche2023

**Thời hạn gửi hồ sơ đăng kí: đến hết ngày 18/08/2023**

**Kết quả hồ sơ sẽ được thông báo qua email sau ngày 20/08/2023**

**MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ:**

- VP Khoa Lịch sử, Tầng 3 nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
- Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- SĐT: 043 5589847; Email: [nguyetnm@ussh.edu.vn](mailto:nguyetnm@ussh.edu.vn)/ [manhnh@ussh.edu.vn](mailto:manhnh@ussh.edu.vn)